

Số: /BC - UBND

Thị trấn Bồ Hạ, ngày tháng 5 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả việc thực hiện các giải pháp sau khi thực hiện phá bỏ trồng cây Lâm nghiệp trên đất nông nghiệp trên địa bàn**

Thực hiện kế hoạch của thường trực hội đồng nhân dân thị trấn về thực hiện chương trình giám sát năm 2024.

Căn cứ thông báo số 49/TB - HĐND ngày 19 tháng 04 năm 2024 của thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn về việc giám sát việc thực hiện các giải pháp sau khi thực hiện phá bỏ trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp trên địa bàn, UBND thị trấn báo cáo kết quả tổ chức thực hiện như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### **1. Đặc điểm tình hình:**

Thị trấn Bồ Hạ nằm phía đông của huyện Yên Thế, có diện tích tự nhiên là 726,6 ha. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 418,73 ha, Trong đó: Diện tích đất trồng cây hàng năm 300,88 ha, đất trồng lúa 267,28 ha, đất trồng màu 24,62 ha.

Cán bộ và nhân dân trên địa bàn luôn cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và buôn bán, phát huy được lợi thế, khai thác tốt các tiềm năng trong phát triển kinh tế, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn; đời sống nhân dân luôn được cải thiện và nâng cao, tình hình chính trị - an ninh trật tự luôn được ổn định, giữ vững.

Sau khi mở rộng đơn vị hành chính, sáp nhập xã Bồ Hạ vào thị trấn Bồ Hạ để mở rộng đơn vị hành chính thì UBND tập trung chỉ đạo phát triển kinh doanh dịch vụ, bên cạnh đó có nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thị trấn từ đó đã tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định do vậy việc sản xuất nông nghiệp nhân dân ít được trú trọng, thay bằng sản xuất cây nông nghiệp, nhân dân đã tận dụng ruộng đất sản xuất cây hàng năm sang trồng cây lâm nghiệp dẫn đến vi phạm theo chỉ thị 19.

## **2. Thuận lợi:**

Sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021. Đảng ủy đã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo UBND thị trấn tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai.

Về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang đã hoàn thành việc tổ chức thống kê, rà soát xong các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 19 - CT/TU. Lập biên bản làm việc đối với các trường hợp vi phạm được 234 trường hợp. Hoàn thành việc phân loại đối với các hành vi vi phạm để xác định các trường hợp đã tự chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo UBND thị trấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm do các hộ tự chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, trồng cây lâm nghiệp, đào ao để nuôi trồng thủy sản.

## **3. Khó khăn:**

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai còn chưa được thường xuyên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những lúc còn hạn chế, người dân chưa nắm bắt hết quy định pháp luật, vẫn còn tình trạng tự ý chuyển mục đích trái phép, công tác giải quyết và xử lý còn lúng túng chưa kiên quyết.

Thực tế những diện tích đất hiện đang bị vi phạm về sử dụng không đúng mục đích là những thửa đất có diện tích nhỏ lẻ, manh mún, không thuận tiện về nước tưới, khó cho việc trồng lúa, trồng màu, đồng thời số lao động tập trung cho sản xuất nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm, chủ yếu là lao động già, không có khả năng lao động nên các hộ dân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa, trồng màu sang trồng cây lâm nghiệp nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp, đất công ích nhiều.

Các hộ trồng cây trên đất nông nghiệp làm ảnh hưởng đến các hộ sản xuất cây hàng năm của các hộ xung quanh.

Làm hủy hoại đất nông nghiệp, khó canh tác sau khi dỡ bỏ. một số hộ đã phá bỏ nhưng không triệt để, làm cho cây lại trau mầm.

## **II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Công tác xây dựng văn bản thực hiện:**

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn Bồ Hạ đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan tham mưu xây dựng các công văn chỉ đạo tổ chức thực hiện việc phá bỏ việc trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp cụ thể như:

- Công văn số: 12/CV - UBND, ngày 05/01/2023 của UBND thị trấn Bồ Hạ về việc rà soát tổng hợp các trường hợp chưa chặt cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp trồng lúa.

- Công văn số: 258/CV - UBND, ngày 21/4/2023 của UBND thị trấn Bồ Hạ về việc rà soát, thống kê diện tích đất đã chặt cây lâm nghiệp đề nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Công văn số: 426/CV - UBND, ngày 20/6/2023 của UBND thị trấn Bồ Hạ về việc xử lý dứt điểm các trường hợp cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp trồng lúa, đất trồng màu.

- Công văn số 557/UBND - KN ngày 07/3/2024 về việc triển khai thực hiện mô hình sản xuất cây dược liệu trên địa bàn.

### **2. Công tác tuyên truyền:**

Bằng các hình thức tuyên truyền như hội nghị, thông báo trên loa truyền thanh của thị trấn của các tổ dân phố, UBND thị trấn Bồ Hạ đã tổ chức 15 hội nghị triển khai, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19 và kết luận 120. Phối hợp với các tổ dân phố tổ chức 39 buổi tại TDP để tuyên truyền và lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19 và kết luận 120.

Chỉ đạo đài truyền thanh và các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền nội dung của Chỉ thị 19 và kết luận 120, kế hoạch, thông báo của UBND thị trấn Bồ Hạ trên hệ thống loa truyền thanh.

Ban hành trên 1000 thông báo đến các hộ dân tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 19 và kết luận số 120.

UBND thị trấn Bồ Hạ phối hợp với các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 19 của BTV tỉnh ủy về việc chặt bỏ cây lâm nghiệp vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu và sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất được giao.

Sau khi triển khai hội nghị UBND thị trấn đã chỉ đạo đài truyền thanh thị trấn và các Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh về kế hoạch của UBND thị trấn Bồ Hạ về việc thực hiện Chỉ thị số 19.

Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền tại TDP Xuân Lan để triển khai trồng cây lá Giang cho các hộ dân có diện tích cây lâm nghiệp sau chặt phá.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 19 của tỉnh ủy UBND thị trấn đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đã chặt bỏ 96% diện tích nhưng do không đào gốc phá bỏ triệt để đến nay có 65% diện tích sau chặt bỏ cây trau mầm trở lại, chưa chuyển sang trồng cây trồng khác.

### **III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Đánh giá về công tác triển khai thực hiện các giải pháp sau khi thực hiện phá bỏ trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp trên địa bàn.**

UBND thị trấn đã thành lập tổ công tác đi kiểm tra, lập biên bản ký cam kết phá bỏ việc trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp, tổ chức thống kê, rà soát xong các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 19 - CT/TU. Kết quả đã lập biên bản làm việc đối với 234 trường hợp vi phạm.

UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các TDP tổ chức tuyên truyền và xây dựng phương án sản xuất cho các diện tích vi phạm trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp, tuy nhiên do các diện tích đất vi phạm đa phần nằm ở các khu vực kheo khu, khó điều tiết nước, khó khăn trong việc sản xuất trồng lúa và hoa màu. Mặt khác xuất phát từ tình hình thực tế lực lượng lao động nông nghiệp tại địa phương hiện nay đa phần lao động là người già, do số lao động trẻ đi làm công ty, đi làm ăn ở nơi xa, ... nên các diện tích sau khi đã chặt cây phá bỏ không tiến hành cuốc gốc, dẫn đến cây trau mầm trở lại. Hơn nữa do diện tích nhỏ lẻ manh mún nên việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung để trồng cây lá Giang, sản xuất cây dược liệu không thực hiện được.

#### **2. Kết quả công tác việc thực hiện giải pháp sau khi thực hiện phá bỏ cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp**

Đã rà soát các trường hợp trồng cây lâm nghiệp trên đất trồng lúa, cây hàng năm khác: 234 trường hợp với 558 thửa, diện tích vi phạm bằng 12,5 ha, trong đó đã vận động chặt cây 211 trường hợp với 535 thửa, diện tích bằng 12 ha. Diện tích chưa chặt 0,5 ha (23 trường hợp, có danh sách kèm theo).

Các diện tích trên đã chặt và chuyển sang trồng cây hàng năm khác = 4,6 ha, tập trung chủ yếu ở các TDP: Liên Tân, Xuân Lan, Vòng Huyền, Dinh Tiến, Tân An. Các diện tích đã chặt chuyển sang trồng cây ăn quả là 0,2 ha, tập chung chủ yếu ở các TDP Xuân Lan, Tân An, Tân Xuân. Các diện tích chưa chặt cây và đã chặt nhưng để trau mầm lại là 7,8 ha, tập trung chủ yếu ở hầu hết các TDP (*trừ TDP Liên Tân đã chuyển đổi 100% diện tích sang cây trồng khác*).

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm:**

Sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120- KL/TU ngày 08/8/2021. UBND thị trấn tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai. Đã xử lý chặt cây lâm nghiệp trên đất trồng lúa.

UBND thị trấn quan tâm chỉ đạo cán bộ thống kê diện tích vi phạm, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 19.

### **2. Hạn chế, khuyết điểm**

Công tác quản lý đất đai từ cấp xã đến tổ dân phố chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dẫn đến sai phạm, làm ảnh hưởng đến sản xuất cũng như kinh tế của các hộ.

Việc xử lý chặt cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp chưa xử lý dứt điểm, các trường hợp đã chặt nhưng chưa đào gốc, đốt rẫy nên hiện tượng trau mầm trở lại khá phổ biến, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm kịp thời.

### **3. Nguyên nhân:**

Đối với diện tích đất trồng lúa của các hộ gia đình tự ý chuyển sang trồng cây lâm nghiệp chủ yếu là những diện tích cấy lúa một vụ không ăn chắc và những diện tích ở chân đồi, giáp dân cư, thửa đất có độ chênh cao không thuận lợi về nước dẫn đến người dân bỏ hoang không canh tác được.

Việc kiểm tra, phát hiện các trường hợp người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chưa kịp thời, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm để ngăn chặn các vụ vi phạm khác xảy ra.

Việc sản xuất trên đất canh tác cho thu nhập thấp hơn nhiều so với đi làm trong các công, doanh nghiệp.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO**

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Đất đai, xử lý các vi phạm liên quan tới đất đai nhằm nâng cao nhận thức về luật đất đai tới mọi người dân.

Tuyên truyền, phổ biến đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không phải xin phép cơ quan nhà nước như: Chuyển đất trồng cây hàng năm khác (không phải đất lúa) sang đất trồng cây lâu năm (không phải trồng rừng) và chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm nhưng phải đăng ký.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các Tổ dân phố, tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất của nhân dân để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm luật đất đai trên địa bàn.

## **VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề nghị UBNDTTQ chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể và các Tổ dân phố nhằm thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt pháp luật về đất đai, nắm bắt kịp thời các vi phạm về đất đai để cùng UBND có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Trên đây là báo cáo Kết quả việc thực hiện các giải pháp sau khi thực hiện phá bỏ trồng cây Lâm nghiệp trên đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Bồ Hạ. UBND báo cáo đoàn giám sát HĐND thị trấn xem xét, đóng góp để UBND thực hiện trong thời gian tiếp theo./.

### ***Nơi nhận:***

- Các CQTT;
- Đoàn giám sát HĐND;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Vinh**